



Đội Ngũ Cơ Động Ứng Phó với Tình Huống Khủng Hoảng (MCRT)

Ứng Phó với Tình Huống Khủng Hoảng về Sức Khỏe Hành Vi tại Trường

Được Quận San Diego ra mắt vào tháng 1 năm 2021, **Chương Trình Đội Ngũ Cơ Động Ứng Phó với Tình Huống Khủng Hoảng (Mobile Crisis Response Team, MCRT)** là dịch vụ trên phạm vi toàn quận, cung cấp phương án ứng phó thay thế cho mọi người ở bất kỳ lứa tuổi nào đang trải qua tình huống khủng hoảng liên quan đến sức khỏe tâm thần hoặc sử dụng chất gây nghiện. MCRT là đội ngũ không có thẩm quyền thi hành luật, với nhiệm vụ ứng phó, đánh giá và giảm mức độ nghiêm trọng của tình huống khủng hoảng về sức khỏe hành vi tại cộng đồng.

Bắt đầu từ tháng 11 năm 2024, MCRT có thể được triển khai đến các trường bán công, trường dành cho người lớn và học khu công lập ở Quận San Diego (từ bậc mẫu giáo đến lớp 12 [Kindergarten to 12th grade, K-12]) để ứng phó với các yêu cầu xin trợ giúp trong tình huống khủng hoảng về sức khỏe hành vi. MCRT không thể ứng phó với tình huống xảy ra tại trường tư thục.

Các trường có thể tiếp cận MCRT bằng cách nào?

Trong giờ học ở trường:

- **Đối với các trường ở Carlsbad, Oceanside, Pendleton, San Dieguito và Vista:**
Nhân sự phía nhà trường cần gọi đến số điện thoại trực tiếp của Exodus MCRT đã được cung cấp cho họ.
- **Đối với các trường ở tất cả những khu vực khác của Quận San Diego:**
Nhân sự phía nhà trường cần gọi đến số điện thoại trực tiếp của Telecare MCRT đã được cung cấp cho họ.

Sau giờ học ở trường hoặc để ứng phó tại cộng đồng hoặc các dịch vụ khẩn cấp:

- Gọi đến **Đường Dây Hỗ Trợ Tiếp Cận và Xử Lý Khủng Hoảng (Access & Crisis Line, ACL) San Diego** theo số **888-724-7240** hoặc **988**.



Trung tâm điều phối MCRT nhận yêu cầu xin trợ giúp của trường



Trung tâm điều phối MCRT phân loại



Điều phối đội ngũ ứng phó thích hợp

MCRT có thể giúp các trường như thế nào?

MCRT có thể ứng phó với các yêu cầu xin trợ giúp trong tình huống khủng hoảng về sức khỏe hành vi tại trường nếu theo tất cả thông tin hiện thời, không ghi nhận mối đe dọa bạo lực hoặc trường hợp cấp cứu y tế nào. Tùy theo tình huống, MCRT có thể:

- Tiến hành đánh giá
- Sử dụng các kỹ thuật can thiệp khủng hoảng và giảm mức độ nghiêm trọng của tình huống
- Khởi động lệnh giam giữ và đưa cá nhân bị giam giữ theo lệnh 5585* (5150) đến cơ sở chăm sóc khi không có mối lo ngại về an toàn
- Kết nối với các dịch vụ và nguồn lực thích hợp về sức khỏe hành vi, điều phối dịch vụ điều trị ở giai đoạn đầu khi cần và theo sát quá trình trong tối đa 30 ngày kể từ khi điều phối dịch vụ ở giai đoạn đầu



Quét để biết thêm thông tin hoặc truy cập sandiegocounty.gov/mcrt

*Giam giữ trẻ vị thành niên trong 72 giờ tại bệnh viện vì lý do tâm thần khi sau quá trình đánh giá, trẻ được ghi nhận là gây nguy hiểm cho bản thân, người khác hoặc bị khuyết tật trầm trọng.

Nếu quý vị không nắm chắc các hành động cần hoặc phải thực hiện, hãy gọi cho MCRT để tham khảo ý kiến của chuyên gia đã trải qua đào tạo.

11/6/24

Kết Nối với Nguồn Lực

Gọi số **888-724-7240** để kết nối với **Đường Dây Hỗ Trợ Tiếp Cận và Xử Lý Khủng Hoảng San Diego** để được hỗ trợ miễn phí và bảo mật cũng như giúp quý vị hiểu và tìm đúng dịch vụ cần thiết. Đường dây luôn sẵn sàng phục vụ 24/7 với hơn 200 ngôn ngữ.



Gọi số **988** để kết nối với mạng lưới **Đường Dây Nóng Hỗ Trợ Người Gặp Khủng Hoảng và Ngăn Ngừa Tự Tử (Suicide & Crisis Lifeline)** của các tổng đài hỗ trợ tình huống khủng hoảng.